

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách để ngăn chặn, khống chế và dập dịch Covid-19, không để lây lan trên địa bàn huyện

Ngày 06/5/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy họp, nghe Ban Chỉ đạo của huyện báo cáo về diễn biến mới rất phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn và các biện pháp cấp bách cần thực hiện để ngăn chặn, khống chế và dập dịch Covid-19. Sau khi nghe lãnh đạo các ngành, địa phương báo cáo và thảo luận, Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận như sau:

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đã lây nhiễm vào địa bàn tỉnh và diễn biến rất phức tạp; một số huyện trong tỉnh đã xuất hiện các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2; trên địa bàn huyện có các trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương chuyển trạng thái công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong toàn tỉnh từ chủ yếu là phòng dịch sang tập trung chống dịch; Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quyết định từ 12 giờ 00, ngày 06-5-2021 trên địa bàn thực hiện giãn cách theo tinh thần tại Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Để kịp thời ngăn chặn, khống chế và dập dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương thực hiện tốt một số nhiệm vụ cấp bách sau:

1- Huy động toàn hệ thống chính trị huyện vào cuộc với quyết tâm chính trị cao nhất, thực hiện nghiêm túc, kiên quyết, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn, khống chế và dập dịch Covid-19; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hàng đầu hiện nay. Tạm dừng các hoạt động, các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung phòng, chống dịch.

2- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, hệ thống thông tin và truyền thông của huyện, nhất là các đài phát thanh xã, thị trấn, các đội thông tin lưu động tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, thực hiện đồng bộ, bằng nhiều hình thức để Nhân dân nhận thức rõ tính chất nghiêm trọng, nguy hiểm của tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, cùng đồng thuận và nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng, chủ động, tích cực thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3- Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo:

- Chỉ đạo khẩn trương chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn huyện từ 12 giờ 00, ngày 06-5-2021; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời chấn chỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh.

- Ngành Y tế chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, vật tư, trang thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong bối cảnh cấp bách hiện nay. Lưu ý: Có phương án bố trí nhân lực của ngành Y tế khoa học, hợp lý giữa các tuyến để phát huy hiệu quả và dự phòng trong tình huống xấu nhất, đảm bảo tính chủ động, tự lực về lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Nâng cao chất lượng hoạt động tại khu cách ly tập trung huyện; hoạt động trở lại Tổ Tuần tra cấp huyện, Tổ tự quản tại các khu dân cư, xã, thị trấn.

- Tăng cường các biện pháp khoanh vùng, truy vết; quyết liệt thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm và thông báo kết quả xét nghiệm nhanh nhất trong thời gian quy định. Khẩn trương thực hiện việc mua sắm bổ sung vật tư, trang thiết bị y tế đáp ứng đủ cho công tác phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật trong trường hợp dịch bệnh cấp bách, bảo đảm chất lượng, rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc tiêm vắc xin Covid-19, nhất là các đối tượng nguy cơ để phát huy hiệu quả, sớm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

4- Các lực lượng Công an, Quân đội chuyển vào trạng thái có tình huống thường trực cao, thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, tập trung ưu tiên công tác quản lý địa bàn, xác minh, truy vết, xác định rõ và triệt để lịch trình di chuyển của những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.


5- Các ngành, các địa phương trong huyện kích hoạt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lên mức cao nhất; triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn phù hợp với từng đối tượng và tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị bảo đảm đúng đắn, hiệu quả nhất. Phối hợp với lực lượng công an, quân đội khẩn trương, quyết liệt, thần tốc truy vết, phát hiện các trường hợp nguy cơ và kịp thời thông báo rộng rãi để Nhân dân biết, chủ động khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Văn phòng huyện uỷ phối hợp với các ngành liên quan theo dõi việc thực hiện Công văn này, báo cáo kết quả với Thường trực Huyện uỷ.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ (để báo cáo);
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn;
- Các đồng chí Huyện uỷ viên;
- Lưu Văn phòng Huyện uỷ.

TẠI BAN THƯỜNG VỤ
ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM
HUYỆN ỦY
TIỀN HẢI
ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI BÌNH



Phạm Hồng Tùng